



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567 หน้า 6 มูลค่าข่าว 264,282.-



เควินทร์ สิงห์จางเทศ ผู้จัดการทั่วไป ยัสपाल กรุ๊ป มอบทุนการศึกษารางวัลยอดเยี่ยม



ผู้ชนะรางวัลยอดเยี่ยม ปิยนุตรา วลีเกียรติคุณ

เปิดรับवेशีอวดผลงาน 5 ผู้ชนะ รางวัลทุนการศึกษา โครงการ Jaspal Group Scholarship Program 2024



พิธีมอบรางวัลทุนการศึกษา



แฟชั่นเซต -ขวัญข้าว พันธุ์ทิพย์ตุ้ม



รายงานพิเศษ

ยัสपाल กรุ๊ป (Jaspal Group) ตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจแฟชั่น ที่สนับสนุนการเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นของไทย ด้วยพลังคนรุ่นใหม่ ได้จัดพิธีมอบรางวัลทุนการศึกษา และงานแสดงแฟชั่นโชว์ของนิสิตนักศึกษาผู้ชนะในโครงการ Jaspal Group Scholarship Program 2024 ที่เปิดโอกาสให้นักออกแบบรุ่นใหม่จากทั่วประเทศได้ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ภายใต้คอนเซ็ปต์ The

Power of Next นำเสนอดีไซน์ มุมมองที่แตกต่างของคนรุ่นใหม่ให้กับแบรนด์ชั้นนำภายใต้เครือยัสपाल กรุ๊ป พร้อมโอกาสเข้ารับการศึกษาจากดีไซเนอร์ระดับโลกมีอาชีพและผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจแฟชั่นจากแบรนด์ดังในยัสपाल กรุ๊ป ร่วมได้ซึ่งอย่างใกล้ชิด เพื่อต่อยอดประสบการณ์ในธุรกิจแฟชั่นอย่างครบวงจร รวมมูลค่าทุนการศึกษาทั้งโครงการกว่า 650,000 บาท โดยผู้ชนะรางวัลทุนการศึกษาโครงการ Jaspal Group Scholarship Program 2024 ได้รับทุนการศึกษาทุนละ 100,000 บาท จำนวน 5 คน

ไฮไลต์พิเศษของโครงการในปีนี้เป็น การแสดงแฟชั่นโชว์นำเสนองานที่ได้เปิดเวทีให้

ผู้ชนะทุกคนได้สร้างสรรค์ผลงานตัดเย็บคอลเลกชันเสื้อผ้าชุดจริง โดยผลงานคอลเลกชันเสื้อผ้าที่สามารถสร้างสรรค์ออกมาได้ตอบโจทย์ไอเดียคอนเซ็ปต์ "The Power of Next" จะได้รับรางวัลทุนการศึกษายอดเยี่ยมเพิ่มเติมอีกจำนวน 150,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ซึ่งหลักเกณฑ์ในการตัดสินผลงานจะครอบคลุมในหลายมิติ สำหรับการออกแบบแฟชั่นในเชิงพาณิชย์ ทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นไปได้ในการผลิตเชิงธุรกิจ ความสวยงามในการสวมใส่ รวมถึงการนำเสนองาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงการแฟชั่นได้แก่ เศรษฐพงษ์ เผ่าวัฒนา บรรณาธิการบริหารสื่อแฟชั่นชั้นนำ ชนินทร์ ฝ่ายจันทร์ บรรณาธิ



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

การบริหารสื่อแฟชั่นชั้นนำ พันธุ์ลิริ ลิริเวชชะ พันธุ์ ช่างภาพแฟชั่นชื่อดัง และ เควินท์ ลิงท์สัจเทศ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยัสपाल จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลพิเศษ

โดยผู้ชนะรางวัลยอดเยี่ยมในครั้งนี้ คือ **ปิยนตรวลเกียรติกุล** คณะวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เอกแฟชั่นสิ่งทอและเครื่องตกแต่ง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่ได้สร้างสรรค์คอลเลกชัน "Active resurrection". Refresh Activities ภายใต้แบรนด์ CPS Chaps ขึ้นใหม่ โดยได้แรงบันดาลใจมา

จากเทรนด์ Design Capsule: Men's Active Retro 2025 โดย WGSN ที่กล่าวถึงเสื้อผ้ากีฬาสำหรับฤดูร้อนในช่วงปี 1980 ที่จะกลับมาได้รับความนิยมในปี 2050 โดยเสื้อผ้าเหล่านี้ยังสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้จากการศึกษาข้อมูลพบว่าวัสดุที่ใช้ในการออกแบบเสื้อผ้ากีฬาในยุคนั้น จะเป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติ ซึ่งเมื่อระยะเวลาผ่านไป เสื้อผ้าเหล่านั้นก็จะได้รับผลกระทบ ทั้งความชำรุดอย่างรวดเร็ว รวมถึงการย่อยสลายไปตามกาลเวลา นอกจากนี้ยังดีใจที่ The Power of Next โดยการดึงไอเดียความยั่งยืนมาเป็นคีย์หลักของการออกแบบเพื่อให้เกิดความคงทนและยั่งยืนของเสื้อผ้า จึงได้แก้ปัญหานี้ด้วยการเปลี่ยนวัสดุมา

ใช้เป็นวัสดุที่มีส่วนผสมระหว่างวัสดุธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์ ซึ่งเราจะได้ความใสสบายจากวัสดุธรรมชาติ แต่ยังคงได้ความทนทานจากวัสดุสังเคราะห์ อีกทั้งไอเดียการสวมใส่ได้มากกว่าหนึ่งแบบ เพื่อเพิ่มโอกาสการใช้งานของเสื้อผ้า และยังมีสไตล์ที่ผสมผสานกับความดิบแบบ Grunge เพื่อให้มีกลิ่นอายของแบรนด์ CPS Chaps อีกทั้งยังมีวิธีการคิดการฟอกและไอเดียต่างๆ ซึ่งเป็นความสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับอุตสาหกรรมแฟชั่น

ส่วนคอลเลกชันของผู้ชนะทุนการศึกษาอีก 4 ท่าน ได้แก่ **ขวัญข้าว พันธุ์พิทยุทธ์** คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พัฒนาคอลเลกชัน "Bureau Lounge" A/W 2025, Womenswear ภายใต้แบรนด์ Jaspal, **ชาติชาย ศรีเพิ่มพันธ์** คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาานภูมิทัศน์ เอกแฟชั่นและสิ่งทอ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำเสนอเรื่องราวและ Identity ของแบรนด์ CPS Chaps ในคอลเลกชัน "ROCKS ss 2025", **ณิชภัทร แก้วอาร์งค์** วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้สร้างสรรค์



แฟชั่นเซต - ชาติชาย ศรีเพิ่มพันธ์



แฟชั่นเซต - ณิชภัทร แก้วอาร์งค์



แฟชั่นเซต - มาย พุกษากิจเจริญ

คอลเลกชันสุดพิเศษ "Modern Euphoria สุขอันล้ำค่าของผู้หญิงที่เป็นตัวของตัวเอง" ภายใต้แบรนด์ Jaspal และ มาย พุกษากิจเจริญ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบทัศนศาสตร์ เอกแฟชั่นดีไซน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สร้างสรรค์คอลเลกชัน "Infinite Bloom การเบ่งบานไร้สิ้นสุด" สำหรับแบรนด์ Lyn Around